

Số: /CV-GDĐT

Thủy Nguyên, ngày tháng năm 2024

V/v tiếp nhận các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 và tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 (năm 2024).

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Thực hiện các Công văn: Công văn số 306/SGDĐT-GDTH&ĐH ngày 29/01/2024 tiếp nhận các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024; Công văn số 422/SGDĐT-GDTH&ĐH ngày 16/02/2024 về việc và tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 (năm 2024); của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hải Phòng.

Phòng GDĐT Thủy Nguyên yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (sau đây gọi chung là các đơn vị) trên địa bàn huyện nghiên cứu, triển khai tốt các công văn số 306, 422 nói trên của Sở GDĐT và thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Thông báo, khuyến khích và tạo điều kiện cho các cá nhân/tập thể thuộc đơn vị đăng ký các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 (theo hướng dẫn chi tiết tại Văn bản số 163/SKH-CN-PTCN gửi kèm công văn này).

2. Rà soát, lựa chọn, khuyến khích các giải pháp, công trình đã đạt giải cao tại các Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố trong các năm qua (nhưng chưa được giải tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc) tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 – năm 2024;

3. Các đơn vị nghiên cứu các nội dung cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 – năm 2024, thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trên diễn đàn trực tuyến, fanpage trên mạng xã hội của các đơn vị nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng GDĐT (qua các tổ chuyên môn của bậc học) để được hỗ

trợ kịp thời.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị giáo dục trên địa bàn huyện Thủy Nguyên thực hiện nghiêm túc các nội dung các văn bản trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Năng